



ข่าวกระทรวงการคลัง

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง โทร. 2739763 โทรสาร 2739408

ฉบับที่ 146/242

วันที่ 9 ธันวาคม 2542

แถลงข่าว

ตามที่มิข่าวปรากฏในหนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวันฉบับวันที่ 9 ธันวาคม 2542 สรุปได้ว่า ธนาคารออมสินถูกกดดันจากนักการเมืองให้ปล่อยเงินกู้ให้กับวิสาหกิจแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) เป็นการฉ้อฉลโดยไม่ดูฐานะ นั้น

กระทรวงการคลังขอแถลงว่า เหตุที่รัฐต้องให้การสนับสนุนการเพิ่มทุนในวิสาหกิจแห่งชาติ เนื่องจากโครงการวิสาหกิจแห่งชาติ เป็นโครงการที่รัฐมีนโยบายผลักดันให้เกิดขึ้นมาตั้งแต่แรก ประกอบด้วยขณะนี้ วิสาหกิจแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจ ดังนั้นเมื่อการดำเนินการกิจการมีปัญหา รัฐจึงจำเป็นต้องให้การสนับสนุน เพื่อให้โครงการดำเนินการต่อไปได้ เพื่อให้การให้บริการพื้นฐานทางการเกษตรแก่เกษตรกร โดยการผลิตปุ๋ยเคมีที่มีคุณภาพจำหน่ายให้แก่เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ

ในการปรับโครงสร้างทางการเงินครั้งนี้ ปตท. และสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ทุกราย ได้ให้ความเห็นชอบในการดำเนินการแปลงหนี้เป็นทุนบางส่วนและชำระค่าหุ้นเป็นเงินสดบางส่วนโดยมีการลงนามในบันทึกข้อตกลงแล้ว เว้นแต่ธนาคารออมสินซึ่งต้องขอความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในการดำเนินการดังกล่าว ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาเห็นว่า วิสาหกิจแห่งชาติ ดำเนินโครงการผลิตปุ๋ยซึ่งมีความสำคัญต่อภาคการเกษตรจึงเห็นควรให้การสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป โดยกระทรวงการคลังเองก็ได้เข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ตามมติเป็นเงินประมาณ 230 ล้านบาทเศษ หากธนาคารออมสินไม่ให้การสนับสนุนตามบันทึกข้อตกลงระหว่างเจ้าหนี้ จะทำให้เกิดผลเสียหายต่อการปรับโครงสร้างหนี้ของวิสาหกิจแห่งชาติ เป็นอย่างมาก และตัวของธนาคารออมสินด้วย และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นและสถาบันการเงินที่เป็นเจ้าหนี้ กระทรวงการคลังจึงได้มีนโยบายให้ ธกส. และวิสาหกิจแห่งชาติ ร่วมกันจัดหาปุ๋ยเฉพาะพื้นที่จัดจำหน่ายให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิก ธกส. ใน "โครงการปุ๋ยเคมีราคาพิเศษเพื่อเกษตรกร" โดยธกส. ได้จัดให้วิสาหกิจแห่งชาติ จัดหาปุ๋ยให้แก่ ธกส. เพื่อจำหน่ายจำนวน 200,000 - 400,000 ตัน/ปี เท่ากับ 50% ของ Capacity ของวิสาหกิจแห่งชาติ ซึ่งจะสามารถจำหน่ายได้ในราคาถูกลง เนื่องจากวิสาหกิจแห่งชาติ เป็นรัฐวิสาหกิจ ทางการจึงสามารถกำกับดูแลในเรื่องดังกล่าวได้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้มิรายได้น้อย และเป็นการคืนกำไรให้แก่สังคม